



BẢN TIN

THIÊN TAI

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

★ THÁNG 07/2024

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 02 VÀ MƯA LŨ



Đoàn công tác của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Long, Ninh Cơ, Tích, Bù, riêng sông Đáy ở mức báo động 3; gây ngập lụt nhiều nơi, sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng tại Sơn La và Điện Biên.

Về thiệt hại, thiên tai do hoàn lưu bão số 02 đã làm 18 người chết, mất tích; 136 nhà dân bị sập đổ, cuốn trôi, 1.115 nhà bị thiệt hại; 14.354 ha lúa, hoa màu, 913 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, thiệt hại; gây sạt lở gần 1.000 điểm trên các tuyến giao thông với tổng khối lượng trên 542.651 m³ đất, đá, bê tông...

Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả khẩn trương, quyết liệt

Trước diễn biến phức tạp, công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả của bão đã được triển khai đồng bộ bởi chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 70/CD-TTg (ngày 21/7) chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 02 và mưa lũ, Công điện số 72/CD-TTg ngày 24/7 về việc khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành 07 công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó ATNĐ/bão và vận hành các hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La, đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ. Ngày 23/7, đoàn công tác của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh; ngày 25/7, đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ thủy điện Hoà Bình và tình hình lũ lụt tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, công tác trực ban PCTT được duy trì 24/24h tại Cục Quản lý đê điều và PCTT. Nhằm cảnh báo người dân trong khu vực ảnh hưởng của bão, Cục đã tổ chức nhắn tin Zalo khuyến cáo đến 10,7 triệu thuê bao của người dân thuộc 16 tỉnh, thành phố. Các Bộ ngành khác cũng ban hành các công hàm, công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với bão, ATNĐ.

Chính quyền các cấp ở địa phương đã tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo "phương châm bốn tại chỗ", hỗ trợ người dân để ổn định đời sống.

Minh Thu

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIỂM TRA VÙNG NGẬP LŨ Ở HÀ NỘI



Phó Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Ngày 30/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác đảm bảo an toàn đê điều tại một số huyện của TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà cho người dân xã Nam Phương Tiên, huyện Chương Mỹ (huyện có 24 thôn, xóm với khoảng 1.500 hộ bị ngập sâu từ 0,5-2m...)

Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền và lực lượng chức năng cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tại vùng lũ, đặc biệt rà soát hộ dân ở khu vực nguy hiểm để có phương án sơ tán, tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ, kịp thời cho bà con. Khi nước rút, cần có biện pháp khắc phục hậu quả như đảm bảo hệ thống điện, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Về lâu dài, Hà Nội cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như các bộ ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống ngập căn cơ.

Trước đó, mưa lớn đã gây lũ rừng ngang từ dãy núi Ba Vì, Lương Sơn đổ về làm mực nước sông Bùi, sông Tích lên nhanh đã khiến nước tràn đê gây ngập lụt các xã ven sông một số huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai của Hà Nội. Ngoài ra, hệ thống đê, công trình tiêu thoát nước chưa được quan tâm đầu tư nên khu vực này thường xuyên bị nước tràn đê, gây ngập úng cục bộ.

Hồng Thúy

KIỂM TRA, CHỦ ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT TẠI KON PLÔNG, KON TUM

Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 73/CD-TTg về việc kiểm tra, chủ động khắc phục hậu quả động đất tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý, tránh tâm lý hoang mang cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng giao các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác khắc phục sự cố (nếu có), bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình giao thông, nhất là các công trình tại khu vực gần tâm chấn động đất...

Hồng Thúy

Theo Viện Vật lý địa cầu, từ ngày 28/7-31/7, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 65 trận động đất với độ lớn từ 2,5-5,0, độ sâu chấn tiêu từ 8,1-12,1km, trong đó đặc biệt ngày 28/7 có trận động đất M = 5,0 (rủi ro thiên tai cấp 2). Động đất đã gây rung lắc tại tâm chấn và khu vực lân cận, làm rơi hư hỏng 01 tivi và nứt tường trường học, cơ sở y tế.

Ngày 29/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai (PCTT) trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) các cấp. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ NN và PTNT và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc tiếp tục sử dụng tổ chức bộ máy, phương tiện, trang thiết bị hiện có để tổ chức theo dõi, giám sát, chỉ đạo triển khai công tác PCTT (bao gồm cả việc tổ chức vận hành các hồ chứa), tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác PCTT theo đúng quy định của pháp luật về PCTT từ ngày 01/7/2024 đến thời điểm Ban chỉ đạo PTDS quốc gia, Ban chỉ huy PTDS các cấp được kiện toàn theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự nhằm bảo đảm công tác PCTT được vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả, không xảy ra khoảng trống, gián đoạn, nhất là thời điểm hiện nay là cao điểm về nguy cơ xảy ra bão, mưa lũ.

49 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH, ƯỚC TÍNH THIẾT HẠI KINH TẾ TRÊN 794 TỶ ĐỒNG DO THIÊN TAI THÁNG 7

Trong tháng 7/2024, nước ta đã xảy ra 13 loại hình thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở khu vực Bắc Bộ; đồng lốc, sét xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; sạt lở, sụt lún đất xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long; hạn hán khu vực Tây Nguyên; gió mạnh trên biển Đông; động đất tại tỉnh Thanh Hóa và Kon Tum. Thiên tai đã làm 49 người chết, mất tích; 204 nhà sập, đổ; 2.230 nhà hư hỏng, tốc mái; 21.192 ha lúa, hoa màu, 3.965 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, thiệt hại; 876 con gia súc, 36.834 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 11,4 km đê, bờ bao, kênh mương, 1,5 km bờ sông bị sạt lở, hư hỏng; 36,33 km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng trên 833.865m³ đất, đá, bê tông. Tổng thiệt hại ước tính bước đầu trên 794 tỷ đồng (các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại).



Hơn 2 ngày sau lũ, đến tối 25/7, hơn 100 hộ dân ở xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, Sơn La vẫn ngập sâu trong nước.

Từ đầu năm đến 31/7/2024, thiên tai đã làm 102 người chết, mất tích; 69 người bị thương, 1.115 nhà sập, đổ; 35.465 nhà hư hỏng, tốc mái. Về nông nghiệp, chăn nuôi: 47.321 ha lúa, hoa màu, 21.185 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, thiệt hại; 2.322 con gia súc, 53.064 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15 km đê, bờ bao, kè, kênh mương; 4,9 km bờ sông bị sạt lở, hư hỏng... Tổng thiệt hại ước tính trên 1.800 tỷ đồng.

Minh Thu

SƠN LA XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Sáng 29/7, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, xác định các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm làm tốt công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai bão lũ trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 22-25/7 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh; khiến 9 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương; ước tính tổng giá trị kinh tế khoảng 315,7 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã báo cáo đề xuất giải pháp thoát lũ thành phố Sơn La, với 2 phương án: một là cải tạo thoát lũ qua hang karst hiện có, đây là giải pháp thuận theo tự nhiên của lưu vực suối Nậm La; hai là xây dựng tuyến thoát lũ chủ động qua đèo Cao Pha, đây là giải pháp triệt để nhất cho mục tiêu của dự án.

Phát biểu kết luận, ngoài biểu dương những nỗ lực trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ của các ngành, địa phương, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương và có nhà ở bị sập, nhà ở phải di chuyển khẩn cấp, hư hỏng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Về lâu dài, cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTT và TKCN; xây dựng các công trình phòng chống lũ, ngập ứng, sạt lở đất; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, nhận định diễn biến



Toàn cảnh hội nghị

thời tiết, mưa, lũ để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai trên địa bàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Minh Thu

TRUNG QUỐC: VỠ ĐÊ KHIẾN GẦN 4.000 NGƯỜI PHẢI SƠ TÁN

Chính quyền tỉnh Hồ Nam (Hunan), Trung Quốc cho biết tính đến sáng 29/7, hơn 3.800 người dân đã được sơ tán sau sự cố vỡ đê sông xảy ra vào tối 28/7. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ (giờ địa phương) tại sông Juanshui ở thị trấn Yisuhe, huyện Tương Đàm (Xiangtan). Thông tin ban đầu không ghi nhận thương vong.

Theo cơ quan phòng, chống lũ lụt và hạn hán địa phương, hơn 1.200 người, bao gồm cảnh sát, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đã được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ. Các quan chức cho biết, các khu trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại 4 trường học địa phương để phục vụ cho việc di dời dân cư từ hai làng Xintang và Xinhua.

Trước đó cùng ngày, tại Tương Đàm cũng đã xảy ra vụ vỡ đê khác trên một đoạn của sông Juanshui thuộc thị trấn Huashi. Sông Juanshui đổ vào sông Tương Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử.

Hồng Thúy

ẤN ĐỘ: TRÊN 100 NGƯỜI TỬ VONG VÀ 128 NGƯỜI BỊ THƯƠNG DO LỞ ĐẤT

Kênh truyền hình Asianet cập nhật thông tin thương vong trong loạt vụ lở đất tại Ấn Độ ngày 30/7 cho biết ít nhất 107 người đã thiệt mạng.

Phát biểu tại họp báo, Thống đốc bang Kerala, ông Pinarayi Vijayan cho biết hiện 128 người đã phải nhập viện. Đây là một trong những vụ thiên tai tồi tệ nhất mà bang này từng trải qua. Hãng tin Indian Express cho rằng có thể có rất nhiều người đã bị nước lũ cuốn trôi trên sông Chaliyar.

Các vụ lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi thuộc bang Kerala, miền Nam nước này, do mưa lớn và cây cầu chính bị sập, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn. Lở đất bắt đầu xảy ra vào khoảng nửa đêm, thời điểm người dân đang ngủ. Cơ quan thời tiết Ấn Độ đã đặt Kerala vào tình trạng báo động vì tiểu bang này đang hứng chịu những trận mưa liên miên, có nguy cơ tiếp tục xảy ra những thảm họa thiên tai trong thời gian tới.

Minh Thu

TIN TRONG NƯỚC

Ngày 29/7, đoàn công tác của Văn phòng đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã đi khảo sát hiện trường xảy ra động đất tại thị trấn Măng Đen huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Dự kiến ngày 30/7, đoàn tiếp tục đi khảo sát tại Xã Măng Cảnh, Đak Rin, huyện Kon Plong, Kon Tum.

Chiều 30/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi T. Minh Hoài chủ trì cuộc họp khẩn với Thường trực Thành ủy, cùng một số sở, ngành và một số huyện bàn giải pháp phòng, chống lũ lụt cấp bách tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Ngày 31/7, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đoạn từ K49+710 đến K49+840 đê hữu Cầu tại phường Vạn An, TP. Bắc Ninh.

Minh Thu

TIN QUỐC TẾ

Sáng 25/7, cơ quan chức năng tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã sơ tán 156.800 người trước khi bão Gaemi, cơn bão thứ ba trong năm 2024 đổ bộ. 73 tuyến phà chở khách dọc bờ biển của tỉnh này đã tạm dừng hoạt động và 97 chuyến bay bị hủy.

Ngày 27/7, trận mưa kỷ lục tại Sinuiju (Triều Tiên) và các khu vực giáp Trung Quốc đã khiến khoảng 5.000 người bị cô lập, hơn 4.000 ngôi nhà ở thành phố Sinuiju và huyện Uiju đã bị ngập do mưa lớn. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát các khu vực bị ngập và chỉ đạo các chiến dịch cứu hộ.

Liên quan đến vụ lở đất tại vùng đồi núi thuộc bang Kerala của Ấn Độ, các nhà chức trách nước này hôm nay 31/7 cho biết, ít nhất 151 người thiệt mạng và 187 người vẫn còn mất tích. Đây là thảm họa tồi tệ nhất ở tiểu bang này kể từ trận lũ lụt nghiêm trọng năm 2018 khiến gần 400 người thiệt mạng.

Hồng Thúy

KIỂM TRA CÔNG TÁC XÃ ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ THỦY ĐIỆN HOÀ BÌNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠ DU KHI VẬN HÀNH

Sáng 25/7, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác xã điều tiết lũ hồ Thủy điện Hòa Bình. Cùng tham gia đoàn công tác có các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình; về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi về công tác điều tiết xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình

Kiểm tra trực tiếp và nghe lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình báo cáo tình hình vận hành, mở 4 cửa xả theo điều hành của Bộ NN&PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và đánh giá cao việc Công ty Thủy điện Hòa Bình đã thực hiện nghiêm, kịp thời các Công điện của Bộ; đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho hạ du. Thứ trưởng đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên, điều hành linh hoạt các hoạt động của Nhà máy để vừa đảm bảo hiệu quả phát điện, đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất vừa đảm bảo an toàn cho hạ du trong mùa mưa lũ.

Ông Phạm Văn Vương - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, để chuẩn bị cho việc mở cửa xả đáy thứ 4 và đảm bảo an toàn cho hạ du, ngay sau khi nhận được Công điện của Bộ NN và PTNT, Công ty đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tới toàn thể bà con hạ du; thông báo mở cửa xả thứ 4 với các thông tin cụ thể về lưu lượng xả, mực nước về hồ tới toàn thể bà con vùng hạ du qua hệ thống loa phát thanh để bà con biết và thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện và các hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức trực 24/24 và thường xuyên tuần tra khu vực 2 bên bờ hạ du để ngăn ngừa các hoạt động nguy hiểm như câu cá, tắm sông... trong thời gian xả điều tiết lũ.

Minh Thu

LÊN PHƯƠNG ÁN DI DỜI HƠN 700 HỘ DÂN KHỎI VÙNG LỤT SÔNG BÙI

Ngày 29/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình mưa lũ, ngập lụt và công tác đảm bảo an toàn đê điều tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai.

Báo cáo với đoàn công tác ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, khi nước sông tràn qua đê, lực lượng chức năng đã tập trung di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. “Đến thời điểm hiện tại còn hơn 700 hộ vẫn ở các vùng ngập lụt”, Hiện lực lượng chức năng đang tập trung cung cấp nước sạch và lương thực cho bà con vùng lũ.

Trao đổi tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết bằng mọi cách, kể cả cưỡng chế, phải lên kế hoạch di dời hơn 700 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt”, bà Hoài nói và yêu cầu lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ và TP Hà Nội đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân ở vùng ngập lụt. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn cấp bảo đảm an toàn tuyến đê sông Bùi, huyện Chương Mỹ phải cử cán bộ ngày đêm theo dõi an toàn tuyến đê này.

Minh Thu

TẬP HUẤN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 25, 26/7/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ xử lý hành chính trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa. Đồng chủ trì Hội nghị: ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp.

Hội thảo tập huấn về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phòng, chống thiên tai; đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm; giúp các địa phương từng bước xử lý dứt điểm vi phạm trên địa bàn trong thời gian tới.

Hồng Thuý

TĂNG CƯỜNG HÀNH ĐỘNG SỚM TRONG QUẢN LÝ THIÊN TAI

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực và mở rộng quy mô hành động sớm kết hợp với hệ thống bảo trợ xã hội” do Ủy ban hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự Châu Âu (DG ECHO) tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, ngày 09/7 tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và PCTT, Bộ NN và PTNT phối hợp với Tổ chức FAO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ Tuyên bố cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai và thảo luận về việc thực hiện hành động sớm dựa vào dự báo thiên tai tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ các nội dung trong Tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai được thông qua tại Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về quản lý thiên tai được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 12/10/2023. Trong những năm gần đây công tác PCTT đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt đã chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Để các cấp chính quyền và người dân chủ động hơn nữa trong quản lý, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Cục Quản lý đê điều và PCTT đã phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam thúc đẩy thực hiện hành động sớm dựa vào dự báo.

Hồng Thuý

TÍCH HỢP NỘI DUNG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO HỌC SINH CẤP THCS

Ngày 12/7, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và ngày 17/7 tại TP. Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Cục Quản lý Đê điều và PCTT phối hợp với Vụ Cơ sở vật chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cùng sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Tích hợp nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chương trình giáo dục cho học sinh cấp THCS” cho các đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên Tổng phụ trách đội, giáo viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tích hợp nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chương trình giảng dạy của các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT nhấn mạnh, ngày 05/1/2024, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2024-2029. Qua lớp tập huấn này chúng ta cùng nhau đưa ra một lộ trình ban đầu cho công tác giáo dục về PCTT trong trường học; đồng thời giúp các thầy, cô giáo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tích hợp, lồng ghép nội dung PCTT trong các trường học tại địa phương.

Hồng Thuý



Các thầy cô trao đổi, thảo luận nhóm tại hội thảo

HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI LŨ, NGẬP LỤT



Mã QR Tài liệu
hướng dẫn kỹ năng
ứng phó với lũ, ngập lụt

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI CÓ LŨ

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa, lũ, ngập lụt để chủ động phòng tránh.
- Chuẩn bị vật nổi, thuyền, phao bè...; Gia cố nhà, làm gác lửng để ở tạm, cất giữ đồ; Tạo lối thoát trên mái nhà để phòng khẩn cấp.
- Di chuyển gia súc, gia cầm, đồ đạc lên nơi cao để tránh ngập.
- Tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
- Bảo vệ nguồn nước sạch; dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết đủ dùng ít nhất trong 07 ngày để phòng chia cắt nhiều ngày.
- Chủ động sơ tán khỏi vùng bãi sông, vùng thấp trũng, ngập sâu, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
- Lưu giữ các số điện thoại cứu hộ cứu nạn tại địa phương để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.



NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG KHI CÓ LŨ

- Di chuyển đến nơi cao ráo, an toàn, quan tâm đối tượng người già, trẻ em, khuyết tật...
- Hạn chế di chuyển trong mưa lũ, trường hợp thật cần thiết phải bảo đảm an toàn (sử dụng áo phao, vật nổi...)
- Không đi qua sông, suối, ngầm tràn, cầu, cống, kênh mương ven sông hoặc các đường giao thông khi nước ngập sâu, nước chảy xiết, lũ đang tràn qua.
- Không chơi đùa, bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi, đồ vật trôi trên sông, suối khi đang có lũ.
- Ngắt toàn bộ nguồn điện sinh hoạt, khóa van ga, kê cao đồ vật bảo quản khi có lũ.
- Không lội xuống nước nếu thấy dây điện, cột điện đổ xuống nước
- Đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.
- Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng.



NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI CÓ LŨ

- Kiểm tra hệ thống điện, các trang thiết bị trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.
- Ăn chín uống sôi đảm bảo vệ sinh, xử lý nguồn nước bị ô nhiễm
- Dọn dẹp, xử lý vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh, phòng chống dịch bệnh
- Khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.



Ngập lụt ở Chương Mỹ, Hà Nội (tháng 7/2024)



**BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI**

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Chánh văn phòng thường trực - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến
Trụ sở: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel/Fax: 0243.7335804 * Fax: 0243.7335701 * Email: pctvietnam@mard.gov.vn
Giấy phép xuất bản số 31/GP-XBBT ngày 09/06/2023 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.